

Số *HH3* /LĐTĐBXH-BTXH

Hà Nội, ngày *05* tháng 02 năm 2007

V/v Giải quyết vấn đề người lang thang
trong dịp tết Nguyên đán Đinh Hợi

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân, hỗ trợ các gia đình thuộc diện chính sách, các hộ nghèo, vùng nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật và các đối tượng xã hội khác. Nhiều Đề án, Chương trình của Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ trong nước, ngoài nước trong lĩnh vực xã hội đã được triển khai,... đã giúp hàng triệu hộ thoát nghèo, hàng vạn đối tượng bảo trợ xã hội khác được trợ giúp kịp thời. Nhờ đó vấn đề người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng đã được giải quyết tích cực, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước như Đại Hội đại biểu Đảng toàn quốc, Hội nghị APEC,... Nhiều tỉnh, thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp, mô hình sáng tạo để giải quyết tốt vấn đề này như Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nam, Thanh Hoá,... kết quả đó đã góp phần tạo hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế, góp phần vào sự phát triển du lịch, đầu tư nước ngoài và tăng trưởng. Tuy nhiên, do nhận thức còn chưa đầy đủ và do những khó khăn về cuộc sống nên vấn đề người lang thang xin ăn, người bán hàng rong đeo bám khách du lịch (trong đó phần nhiều là trẻ em lang thang) là những vấn đề bức xúc cần phải có những giải pháp hữu hiệu hơn. Để tập trung giải quyết triệt để và lâu dài; đồng thời trước mắt tập trung giải quyết vấn đề người lang thang trong dịp tết Nguyên đán Đinh Hợi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt một số việc sau:

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, các cấp chính quyền, đoàn thể nhân dân, nhất là cấp thôn, bản, làng xã và trong dòng họ về những tác hại của việc bỏ nhà đi lang thang kiếm sống. Động viên các gia đình,

đồng họ vận động người thân hồi gia (nhất là trẻ em đang lang thang kiếm sống tại các đô thị).

2. Tăng cường công tác quản lý hộ khẩu hộ tịch, đăng ký tạm trú, giữ gìn an ninh trật tự, nắm vững tình hình các nhà trọ, có biện pháp tuyên truyền, vận động thuyết phục các đối tượng hồi gia ngay trong dịp tết Nguyên đán.

3. Rà soát, lập danh sách người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, người tâm thần lang thang đưa về cơ sở bảo trợ xã hội để lập hồ sơ quản lý và xử lý theo quy định hiện hành. Tăng cường phối hợp giữa các tỉnh thành phố, kiên quyết không để còn hiện tượng người cao tuổi cô đơn, người tàn tật và trẻ em phải lang thang kiếm sống tại các nhà ga, bến xe, các điểm vui chơi công cộng trong ngày tết cổ truyền, các lễ hội.

4. Hỗ trợ để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội khác tại các cơ sở Bảo trợ xã hội như hỗ trợ thêm về vật chất, về tài chính và về các phương tiện sinh hoạt văn hoá, thể thao, vui chơi... Hỗ trợ dạy nghề cho trẻ em trong độ tuổi, giúp các em có định hướng nghề nghiệp khi trưởng thành; tập huấn nâng cao năng lực công tác chuyên môn và kỹ năng làm việc của cán bộ nhất là kỹ năng khi làm việc, chăm sóc trẻ em lang thang và các đối tượng bảo trợ xã hội khác.

Quá trình thực hiện, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả và những khó khăn vướng mắc về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để cùng phối hợp giải quyết. /#

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, t.p
- Lưu VT, Vụ BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG



Đàm Hữu Đắc